

HÂN HOAN NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2022-2023

Hòa trong không khí cả nước chào đón năm học mới, ngày Hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, cũng như nhiều trường học khác, sáng ngày 05/9/2022 Trường THPT Lộc Thành đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Trong tiết trời thu dịu mát, từ sáng sớm, thầy và trò trường THPT Lộc Thành đã phấn khởi, nô nức đến trường dự lễ khai giảng, đón chào một năm học mới với nhiều niềm vui và thành công mới.



Mở đầu chương trình khai giảng là các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ giáo viên và các em học sinh. Những giai điệu vui tươi hòa cùng giọng hát trong trẻo của các em như báo hiệu một năm học mới sẽ tràn ngập niềm vui và hứa hẹn sẽ là một năm gặt hái nhiều thắng lợi của thầy và trò trường THPT Lộc Thành.



Đến dự buổi lễ khai giảng, nhà trường vinh dự được đón các vị đại biểu, các vị khách quý đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND các Ban ngành, đoàn thể tại địa phương; Ban đại diện PHHS, Đại diện Hội cựu giáo chức cùng với sự có mặt đầy đủ của tất cả các thầy cô đang giảng dạy và học sinh đang học tập tại trường.



Tại buổi lễ, các vị đại biểu; quý thầy giáo, cô giáo và học sinh đã nghe thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên nhân dịp năm học mới 2022-2023.



thầy Trần Thạch Cẩm – Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Cũng trong buổi Lễ khai giảng chào đón năm học mới Cô Trần Thị Bình - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng đã đọc diễn văn khai giảng năm học 2022 – 2023



Cô Trần Thị Bình - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng lên đọc diễn văn khai giảng năm học 2022 - 2023

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, đồng chí Lưu Tuấn Tú, Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Thanh biểu dương và chúc mừng những kết quả mà trường THPT Lộc Thanh đã đạt được trong năm học vừa qua; đồng thời mong muốn nhà trường tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong đơn vị; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng

sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Ông Lưu Tuấn Tú, Thành ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lộc Thanh đánh trống khai trường và tặng hoa chúc mừng.

Để thể hiện sự quyết tâm của tập thể Hội đồng nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 cô Đinh Thị Sở, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Thay mặt ban thi đua phát động thi đua dạy tốt, học tốt và quản lý tốt



cô Đinh Thị Sở, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn phát động thi đua

Tại buổi lễ khai giảng chào đón năm học mới nhằm ghi nhận kết quả của học sinh đã nỗ lực cố gắng trong năm học 2021-2022. Nhà trường đã trao tặng học bổng cho 53 học sinh có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập, tặng giấy khen và phần thưởng cho 05 học sinh đạt kết quả cao nhất các khối A, A1, B, C, D1 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thưởng 04 học sinh đạt giải vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tổng kinh phí trao học bổng và thưởng là: 42.500.000 đồng và 700 cuốn vở được trích từ Quỹ khuyến học (do các đơn vị, cá nhân tài trợ) và từ Quỹ thi đua khen thưởng của trường.



Cô Trần Thị Bình, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường và bác Nguyễn Thị Hồng Diệp, Trưởng ban đại diện CMHS trường để trao giấy khen, quà và hoa cho các em học sinh đã đạt kết quả cao nhất các khối thi A, A1, B, C, D1 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022



đại diện Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam – CN Đồng Nai và cô Đinh Thị Sở, PHT, CTCĐ trao học bổng cho các em học sinh



đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh Bảo Lộc và thầy Trần Thạch Cẩm, Phó BTCB, Phó HT trao học bổng cho các em học sinh.



đại diện cựu học sinh niên khóa 1993-1996 và ông Lưu Tuấn Tú, Bí thư Đảng ủy – HĐND – UBND -UBMTTQ xã Lộc Thanh trao học bổng cho học sinh



thầy Phạm Đình Ái, Nguyễn Hiệu trưởng nhà trường và thầy Nguyễn Đình Tuyên, Nguyễn Hiệu trưởng nhà trường trao phần thưởng cho các em học sinh đạt giải vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Buổi lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 của thầy trò trường THPT Lộc Thanh đã kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm hân hoan, phấn khởi của thầy trò cũng như sự tin yêu của lãnh đạo và cha mẹ học sinh đối với nhà trường. Tập thể trường THPT Lộc Thanh tự tin, sẵn sàng bước vào một năm học mới với những thử thách, thời cơ mới, thắng lợi mới!

